

เดลตา เซพพาราเรชั่นส์ จับมือเป็นพันธมิตรกับ ไทย ฟรีช ดราย มุ่งเจาะตลาดเอเชีย

DELTA
SEPARA



นำอุปกรณ์การสกัดคุณภาพสูงสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หวังเปิดฉากการพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์เต็มตัว

เดลตา เซพพาราเรชั่นส์ (Delta Separations) หรือเดลตา บริษัทชั้นนำด้านการผลิตอุปกรณ์สกัดกัญชาและกัญชงด้วยเอทานอลในอเมริกาเหนือ มีความยินดีในการประกาศการเป็นพันธมิตรครั้งใหม่กับบริษัท ไทย ฟรีช ดราย จำกัด ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทผู้คิดค้นกลวิธีถนอมคุณสมบัติทางกายภาพและโมเลกุลของพืช

การเป็นพันธมิตรครั้งนี้จะรองรับการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมการจำหน่าย ติดตั้ง ฝึกอบรม และงานบริการลูกค้า สำหรับสายผลิตภัณฑ์หลักของเดลตา ได้แก่ เครื่องสกัด (CUP-15 และ CUP-30) และเครื่องระเหยแบบฟิล์มไหลลง (FFE-45 และ FFE-60) ตามมาด้วยรายการผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบจากทางบริษัท ในช่วงต้นปี 2563

การประกาศครั้งใหม่นี้ยังเป็นการเปิดฉากการบุกตลาดโภชนเภสัชภัณฑ์โลกอย่างเป็นทางการของเดลตา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสานต่อเป้าหมายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดูแลสุขภาพให้แก่โลกใบนี้ โดยไทย ฟรีช ดราย และเดลตา กำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างศูนย์สกัดและฟรีชดรายที่มีประสิทธิภาพสูงในจังหวัดเชียงใหม่ของไทย ศูนย์แห่งนี้จะผนวกรวมเทคโนโลยีของทั้งไทย ฟรีช ดราย และเดลตา และกลายเป็นต้นแบบที่จะมีการนำไปใช้ต่อไปทั่วโลก

โรเจอร์ คีอกรอฟต์ ซีอีโอของเดลตา เซพพาราเรชั่นส์ กล่าวว่า “สิ่งนี้เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญตามแผนบุกตลาดโลกของบริษัท โดยมีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดเริ่มต้น และเมื่อผนึกกำลังกับไทย ฟรีช ดราย แล้ว ทั้งสองก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพของเดลตาได้อย่างแท้จริง การเป็นพันธมิตรครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของสองผู้นำตลาด เพื่อนำเสนอโซลูชันใหม่ ๆ แก่แวดวงโภชนเภสัชภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม”

เกี่ยวกับเดลตา เซพพารชันส์

เดลตา เซพพารชันส์ (Delta Separations) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่เมืองโคดาตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บริษัทเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาอุปกรณ์สกัดน้ำมันคุณภาพสูงจากชีวมวลพืชอย่างปลอดภัย และรองรับอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเป็นหลัก

รายการผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของเดลตา ประกอบด้วยเครื่องสกัดแบบแรงเหวี่ยง เครื่องระเหยแบบฟิล์มไหลลง ระบบกลั่นแบบฟิล์มหมุน และห้องแล็บสำเร็จรูป โดยเดลต้า มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยงานบริการลูกค้าและการให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: <https://www.deltaseparations.com/>

เกี่ยวกับบริษัท ไทย ฟรีซ ดราย จำกัด

บริษัท ไทย ฟรีซ ดราย จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นผู้ผลิตผงสมุนไพรที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งสิ้น 35 ประเภท ทั้งยังเป็นผู้ผลิตตำรับยาสมุนไพรอีก 10 ชนิด โดยใช้เทคโนโลยีกรรมสิทธิ์อย่าง Cellular Fraction-Line และยังมีผลิตภัณฑ์รอกจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมอีกมากมาย เทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยและก้าวหน้าเช่นนี้ ส่งผลให้ไทย ฟรีซ ดราย สามารถรักษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพทางการแพทย์ของพืช พร้อมมอบความปลอดภัยของโมเลกุลที่มีความมั่นคง บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง มีความมั่นคง มีการคงอยู่ทางชีวภาพ และเข้มข้น

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ไทย ฟรีซ ดราย ได้ดำเนินการแปรรูปสมุนไพรไทยและพืชคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน GMP โดยมีผลิตภัณฑ์ยอดนิยมนับหนึ่งคือผงข้าวกล้องเพาะงอก ซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและเป็นตัวดีที่ออกฤทธิ์ตามธรรมชาติ

นอกจากนี้ ไทย ฟรีซ ดราย ยังมีบทบาทโดดเด่นในการสร้างตำรับยาหลากชนิด ที่ผสมผสานสมุนไพรทางการแพทย์ตามแบบฉบับของไทย เข้ากับกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้รักษาภาวะที่แตกต่างกัน บริษัทยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากใบ ราก เมล็ด และน้ำจากต้นกัญชา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนที่ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ หรือไม่มีการนำไปใช้เลย ทั้งนี้ ไทย ฟรีซ ดราย เป็นผู้ถือหุ้นเป็นส่วนน้อยในบริษัทไทย แคนนาบิส คอร์ปอเรชัน (www.thaicannabiscorporation.com) และมีอำนาจในเรื่องการดำเนินการทั้งหมดของบริษัทนี้

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.thaifreezedry.com

รูปภาพ -

https://mma.prnewswire.com/media/969267/Delta_Separations_Thai_Freeze_Dry_Partnership.jpg

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/969265/Delta_Separations_Logo.jpg

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/969529/Thai_Freeze_Dry.jpg